



ที่ ขย ๗๗๐๐๑/๕ พ.ม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งเวียนตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (ว่าง)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศฯ รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบลว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรากำลัง ดังนี้

๑. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรากำลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง จึงขอแจ้งเวียนให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทราบ หากพนักงานส่วนตำบลท่านใดมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) มารับราชการในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อโดยตรงที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๘๕-๔๐๙๕ ต่อ ๑๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

สำนักงานปลัด อบต.

โทร./โทรสาร. ๐-๔๔๘๕-๔๐๙๕ ต่อ ๑๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕๓ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้

๑. นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน ให้ยื่นคำร้องพร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ หนังสือยินยอมให้โอนหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ยื่นต่องานการบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ การดำเนินการรับโอนครั้งนี้จะต้องถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง